

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพุทธชาติ พินธุนิบาท	ประธานสภาฯ	พุทธชาติ พินธุนิบาท	
๒	นายถาวร เหล่าผง	รองประธานสภาฯ	ถาวร เหล่าผง	
๓	นายเกียรติศักดิ์ ทุยโพธิ์ชัย	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	เกียรติศักดิ์ ทุยโพธิ์ชัย	
๔	นายนิยม พินธุนิบาท	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	นิยม พินธุนิบาท	
๕	นายรุ่งเพชร ภูปรารงค์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	รุ่งเพชร ภูปรารงค์	
๖	นายพยุงค์ อ่อนสา	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	พยุงค์ อ่อนสา	
๗	นางคำปลิว ครั่งยวด	เลขานุการสภาฯ	คำปลิว ครั่งยวด	

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดร ชันชะชัย	นายก อบต.	อุดร ชันชะชัย	
๒	นายไพบูลย์ ศรีสร้างคอม	รองนายก อบต.	ไพบูลย์ ศรีสร้างคอม	
๓	นายบุญธรรม โคตรกระพี	รองนายก อบต.	บุญธรรม โคตรกระพี	
๔	นายพุดมินท์ อู่จ้อหอ	เลขานุการนายกฯ	พุดมินท์ อู่จ้อหอ	
๕	นายพิสันต์ ลำเพยพล	รองปลัด อบต.	พิสันต์ ลำเพยพล	
๖	นายสุทธิชัย เฟื่องวงศ์	ผอ.กองช่าง	สุทธิชัย เฟื่องวงศ์	
๗	นางสาวศิริกัลยา จันทรบุดร	ผอ.กองการศึกษา	ศิริกัลยา จันทรบุดร	
๘	นายฤกษ์ นาทองบ่อ	นิติกร	ฤกษ์ นาทองบ่อ	
๙	นางสาวปิยะวรรณ แสงจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ปิยะวรรณ แสงจันทร์	
๑๐	นายวิษณุ ไชยสงค์	นักพัฒนาชุมชน	วิษณุ ไชยสงค์	
๑๑	นางสาววริยา อรรคพงษ์	นวก.การเงิน และบัญชี	วริยา อรรคพงษ์	
๑๒	นางณัฐชาภรณ์ อรสุณู	นักวิชาการสาธารณสุข	ณัฐชาภรณ์ อรสุณู	
๑๓	นางพชรภัทสร กันธู	เจ้าพนักงานธุรการ	พชรภัทสร กันธู	
๑๔	นายพดุงเกียรติ ศรีทิพย์ป้อม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	พดุงเกียรติ ศรีทิพย์ป้อม	
๑๕	นางสาวอำพร พันลำภักดิ์	ผช.จพง.ธุรการ	อำพร พันลำภักดิ์	
๑๖	นางสาวสุภาวดี ภูผาลี	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ	สุภาวดี ภูผาลี	
๑๗	นางสาวจันทร์ฉาย จำปาโพธิ์	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	จันทร์ฉาย จำปาโพธิ์	
๑๘	นางสาวจิรวดี บุตรศรี	ผช.จพง.การเงินและบัญชี	จิรวดี บุตรศรี	
๑๙	นางสาวศิรินทร์ ศรีสร้างคอม	ผช.จพง.พัสดุ	ศิรินทร์ ศรีสร้างคอม	
๒๐	นางสาวลลิตา เหล่าพร	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	ลลิตา เหล่าพร	
๒๑	นางพิมพ์รัตน์ นิลทะเล	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	พิมพ์รัตน์ นิลทะเล	
๒๒	นางสาวอุลัยพร ภูคำตา	ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ	อุลัยพร ภูคำตา	
๒๓	นางสาวมณีนีวรรณ หมั่นโยชน์	จพง.พัสดุ	มณีนีวรรณ หมั่นโยชน์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายพุทธชาติ พินธุนิบาท ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมกล่าวเปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายพุทธชาติ พินธุนิบาท
(ประธานสภา)
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-เนื่องจากเมื่อวานได้มีผู้รับจ้างมาดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ของหมู่ ๖ ซึ่งมีอยู่ ๒ โครงการ ซึ่งกำลังเร่งดำเนินงานอยู่จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายพุทธชาติ พินธุนิบาท
(ประธานสภา)

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-เนื่องจากได้ส่งรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับสมาชิกอบต.ทุกท่านแล้วจากที่ท่านได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมใหม่ครั้งถ้าไม่มีการแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุมครั้ง
นี้มีมติรับรอง ๖ เสียง

ที่ประชุมสภา

ระเบียบวาระที่ ๓

นายพุทธชาติ พินธุนิบาท
(ประธานสภา)

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-วันนี้โรงเรียนในเขตตำบลบ้านหินโงมได้จัดกิจกรรมวันแม่และทางโรงเรียนแต่ละแห่งได้เชิญสภาให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยแต่เนื่องจากมีการกิจในการประชุมสภาจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และได้แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบแล้วว่าติดภารกิจ

ระเบียบวาระที่ ๔

นายพุทธชาติ พินธุนิบาท
(ประธานสภา)
นางคำปลิว ครั่งยวด
(เลขานุการสภา)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วาระที่ ๒ การแปรญัตติ

-ขอเชิญเลขานุการสภาได้อ่านและชี้แจงระเบียบในการแปรญัตติในลำดับต่อไปครับ

-เรียนคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกทุกท่านคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงาน

นายพุทธชาติ พินธุนิบาท
(ประธานสภา)

-เมื่อท่านเลขานุการสภาได้อ่านระเบียบให้สมาชิกและผู้ร่วมประชุมทราบแล้วกระผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แถลงผลการแปรญัตติต่อที่ประชุมครับ

นายพยุหศักดิ์ อ่อนสา
(ประธานคณะกรรมการแปรฯ)

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กระผมในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอสรุปรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ตามที่สภาตำบลบ้านหินโงม ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ ๑. นายพยุหศักดิ์ อ่อนสา ๒. นายเกียรติศักดิ์ ทุยโพธิ์ชัย ๓. นายนิยม พินธุรัต ๔. นายถาวร เหล่าผาง ๕. นายพุทธชาติ พินธุรัต และได้มีมติกำหนดวันรับคำแปรญัตติ เป็นวันที่ ๘, ๙, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นั้น คณะกรรมการได้มาทำการรอรับคำแปรญัตติจากสมาชิก จนครบ ๓ วัน ตามวัน เวลา ที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดมายื่นคำขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ทำการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมโดยละเอียดและมีมติของคณะกรรมการว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแผนงาน จึงมีมติให้ยื่นตามร่างเดิมและนำเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมเพื่อขอมติเห็นชอบต่อไป จึงขอเรียนให้ทราบครับ

นายพุทธชาติ พินธุรัต
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

-หลังจากได้ทราบแถลงผลการแปรญัตติของประธานแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาไปแล้วซึ่งไม่มีท่านใดยื่นขออภิปราย กระผมจึงขอมติที่ประชุมใน วาระที่ ๒ การแปรญัตติ ด้วยครับ เห็นชอบ ๖ เสียง

นายพุทธชาติ พินธุรัต
(ประธานสภาฯ)

-เมื่อผลการพิจารณาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขออภิปรายก็ถือว่าทำตามขั้นตอน ถือว่าการประชุมในวันนี้คือการประชุมในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ เสร็จสิ้นตามกระบวนการขั้นตอนในส่วนของเราไม่มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ ถือว่าได้รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาเพื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ ๓ การลงมติการพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔.๒ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

นายพุทธชาติ พินธุรัต
(ประธานสภาฯ)

-ครับต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติในข้อ ๔.๒ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของสำนักปลัด ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงด้วยครับ

นายพิสันต์ ลำเพยพล
(รองปลัด อบต.)

-ตามที่ได้โอนตั้งงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุน้ำดื่มครั้งแล้วเนื่องจากได้ทำการสำรวจอีกครั้ง ทำให้พบปัญหาในการติดตั้งพัสดุน้ำดื่มในห้องน้ำบริการประชาชนด้านล่างซึ่งไม่สามารถติดตั้งพัสดุน้ำดื่มแบบติดผนังได้เพราะพื้นที่แคบเมื่อติดตั้งอาจทำให้การใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมจึงพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้สามารถจัดซื้อพัสดุน้ำดื่มได้ตามความเป็นจริงดังนี้ครับ จากพัสดุน้ำดื่ม ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว ตัวละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาทขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว ตัวละ ๑,๒๐๐ บาท และพัดลมโคจร ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว ตัวละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท คุณลักษณะ ๑. พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๒ นิ้ว เป็นพัดลมติดผนังจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ใบพัด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว สามารถปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ สามารถปรับสายช้าย-ขวาและหยุดสาย ๒. พัดลมโคจร ๑๖ นิ้ว ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับควบคุมการทำงานด้วยสวิทช์แบบ

หมูนปรับ ปรับรัศมีการสายได้ตั้งแต่ ๑๕ , ๓๐ และ ๕๐ องศา เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ทิวส์ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอลเบริง

นายพุทธชาติ พิณฐนิบาด
(ประธานสภาฯ)

-ครับ ผมจะขอให้สมาชิกพิจารณาเป็นข้อๆ และลงมติเห็นชอบเป็นข้อไปตามลำดับนะครับ จากที่ท่านรองปลัดได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของข้อ ๔.๒ ไปแล้วมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายพุทธชาติ พิณฐนิบาด
(ประธานสภาฯ)

หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามอีกผมจะขอมติเห็นชอบในข้อ ๔.๒ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของสำนักปลัด ขอมติครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง

นายพุทธชาติ พิณฐนิบาด
(ประธานสภาฯ)

๔.๓ เรื่องขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

-ต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงตามข้อ ๔.๓ เรื่องขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เชิญครับ

นายพิสันต์ ลำเพยพล
(รองปลัด อบต.)

-เรียนประธานสภาฯ เรื่องขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในการติดตั้งฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ของ กองช่างซึ่งพื้นที่ของอาคารสำนักงานเป็นความรับผิดชอบของสำนักปลัดฉะนั้นจึงต้องตั้งงบประมาณในแผนงานของสำนักปลัดครับ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ โอนตั้งรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อติดตั้งฝ้าม่านห้องกองช่าง ซึ่งมีช่วงวัดระยะในการติดตั้ง ๓ ขนาดคือขนาดกว้าง ๒.๖๐x๑.๕๐ เมตร ๑ ชุด ขนาดกว้าง ๒.๘๐x๑.๕๐ เมตร ๑ ชุด ขนาดกว้าง ๔.๗๐x๑.๕๐ เมตร ๑ ชุด รวม ๓ ชุด จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท

นายพุทธชาติ พิณฐนิบาด
(ประธานสภาฯ)

-ที่ประชุมมีท่านใดสงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในการติดตั้งฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ของ กองช่าง

ที่ประชุม

-ไม่มีข้อสอบถามและเห็นชอบ ๖ เสียง

นายพิสันต์ ลำเพยพล
(รองปลัด อบต.)

-ขอนำเรียนประธานสภาฯ สำนักปลัดมีรายการขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ คือ เครื่องปรับอากาศขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู ๑.ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง ๒.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดเบอร์ห้า งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มจากแผนงานสาธารณสุข โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ อบต.บ้านหินโงม จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท โดยใช้ปฏิบัติงานแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดในห้องของ นักพัฒนาชุมชนด้านล่างครับ

ที่ประชุม

-เห็นชอบในการอนุมัติ ๖ เสียง

<p>นายพุทธชาติ พิณฐนิบาด (ประธานสภาฯ) น.ส.ศิริกัลยา จันทรบุดร (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)</p>	<p>ต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงในเรื่องต่อไปครับ</p> <p>-ค่ะ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารทุกท่าน กองการศึกษา มีการขอโอนตั้งรายการใหม่จำนวน ๔ รายการ เนื่องจากมีความจำเป็นในการปฏิบัติงานรายการที่ขอโอนตั้งรายการใหม่ในปี ๒๕๖๖ มีดังนี้ค่ะ</p> <p>๑.จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา ซึ่งทดแทนเครื่องปัจจุบันที่ไม่ตอบสนองการใช้งานมีการเสื่อม ชำรุด และเพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีคุณลักษณะพื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel (และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า W-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์</p>
<p>นายพุทธชาติ พิณฐนิบาด (ประธานสภาฯ) ที่ประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีท่านใดสงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการโอนตั้งรายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง ของกองการศึกษาครับ</p> <p>-มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง</p>
<p>นายพุทธชาติ พิณฐนิบาด (ประธานสภาฯ) น.ส.ศิริกัลยา จันทรบุดร (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)</p>	<p>ต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อต่อไปเชิญครับ</p> <p>-ข้อ ๒.๒ จะขอทางสภาให้เห็นชอบในการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบ ล้อเลื่อน แยกแฟ้ม จำนวน ๔ ตู้ ตู้ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์เพื่อเก็บเอกสารที่มีจำนวนมาก มีคุณลักษณะพื้นฐาน คือ ๑. ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร แบบแยกแฟ้ม มีล้อเลื่อน ๒. มีชั้นวางแฟ้ม ๒ ชั้น ๓. มีช่องใส่เอกสาร ๒๐ ช่อง</p>
<p>นายพุทธชาติ พิณฐนิบาด (ประธานสภาฯ) ที่ประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีท่านใดสงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการโอนตั้งรายการใหม่ ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ฯ</p> <p>-มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง</p>

- น.ส.ศิริกัลยา จันทรบุตตร
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
- ต่อไปข้อ ๒.๓ โຕ้ะทำงาน ระดับ ๓-๖ จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท สำหรับข้าราชการครู ศพด. หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ คุณลักษณะพื้นฐานมีขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐*๑๕๐*๗๕ ซม. มีลิ้นชักสำหรับเก็บของพร้อมกุญแจล็อก
- ข้อ ๒.๔ โຕ้ะอนุบาลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ และ หมู่ ๕ จำนวน ๔ ชุด ชุดละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาทเนื่องจากอันเดิมมีการชำรุดและทรุดโทรมตามระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งคุณลักษณะพื้นฐานมีขนาด ๖๐x๑๕๐x๕๕ ซม. จะมีเก้าอี้จำนวน ๘ ตัวต่อชุด
- นายพุทธชาติ พิณฐนิบาต
(ประธานสภาฯ)
- ที่ประชุมมีท่านใดสงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการโอนตั้งรายการใหม่ ข้อ ๒.๓ โຕ้ะทำงาน ระดับ ๓-๖ สำหรับข้าราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ ๒ และหมู่ ๔ จำนวน ๒ ตัว
- ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง
- นายพุทธชาติ พิณฐนิบาต
(ประธานสภาฯ)
- ที่ประชุม -กระผมจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการโอนตั้งรายการใหม่ ข้อ ๒.๔ โຕ้ะอนุบาลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ ชุด
- ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง
- น.ส.ศิริกัลยา จันทรบุตตร
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
- ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ รวมทั้ง ๔ รายการของกองการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก ๑.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินวิทยฐานะ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ๒.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาทค่ะ
- นายพิสันต์ ลำเพยพล
(รองปลัด อบต.)
- ขอเพิ่มเติมรายละเอียดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงนำเรียนให้สภาทราบครับ
- ๔.๔ การเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
- นายพุทธชาติ พิณฐนิบาต
(ประธานสภาฯ)
- ครับ ต่อไปจะพิจารณาในข้อ ๔.๔ การเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตามข้อ ๒๒/๒) เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ
- นายพิสันต์ ลำเพยพล
(รองปลัด อบต.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ

องค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งโครงการที่ขอเพิ่มเติมคือ โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีบ้านหินโงม หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท บรรจุในแผนปี ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ โครงการที่ ๒ คือ โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีบ้านหินโงม หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท บรรจุในแผนปี ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกครับ

นายพุทธชาติ พินธุนิบาท
(ประธานสภาฯ)

-เอกสารที่หมู่บ้านต้องนำมาประกอบในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขต้องมีอะไรบ้างครับขอสอบถามท่านรองปลัดฯ

นายพิสันต์ ลำเพยพล
(รองปลัด อบต.)

-คณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องมีการจัดตั้งโดยนายอำเภอซึ่งจะมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน มีระเบียบการใช้จ่ายเงินของหมู่บ้าน ซึ่งเบื้องต้นนักวิชาการสาธารณสุขได้ประสานงานไปแล้ว ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ๖๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ ๖๓๑๒๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นายพุทธชาติ พินธุนิบาท
(ประธานสภาฯ)

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครับ

ที่ประชุม

-ไม่มีครับ/ค่ะ

นายพุทธชาติ พินธุนิบาท
(ประธานสภาฯ)

-ถ้าไม่มีผลขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

-เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง

๔.๕ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายพุทธชาติ พินธุนิบาท
(ประธานสภาฯ)

-เชิญเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบชี้แจงตามข้อระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๕ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิญครับ

นายพิสันต์ ลำเพยพล
(รองปลัด อบต.)

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน "การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด ทราบด้วย สืบเนื่องจากโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ล่วงเลย

นายพุทธชาติ พิณฐนิบาต
(ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
นายอุตร ชันระชัย
(นายก อบต.)

นายพิสันตี ลำเพยพล
(รองปลัด อบต.)

นายอุตร ชันระชัย
(นายก อบต.)

นายพุทธชาติ พิณฐนิบาต
(ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม

นายพุทธชาติ พิณฐนิบาต
(ประธานสภาฯ)

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ จึงอยากจะเสนอขอแก้ไขชื่อโครงการเป็นโครงการกิจกรรมช่วงเช้าพรรษาซึ่งน่าจะเหมาะสมในการดำเนินโครงการในช่วงเช้าพรรษาตามระยะเวลาที่จัดโครงการครับ

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มีกระผมจะขอมติเห็นชอบในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นจากโครงการกิจกรรมวันเช้าพรรษา แก้ไขเป็น โครงการกิจกรรมช่วงเช้าพรรษา ขอมติเห็นชอบในการแก้ไขครับ

-เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง

เรื่องอื่นๆ

-กระผมมีเรื่องขอเสนอในที่ประชุมคือมีเสียงสะท้อนจากชุมชนสืบเนื่องจากบ้านน้ำเที่ยงมีบ้านคนพิการที่โดนต้นไม้ล้มทับซึ่งทาง อบต.ได้ทำการช่วยเหลือในการขนย้ายกิ่งไม้ ต้นไม้ ออกจากบริเวณบ้านแล้วและพร้อมจะช่วยเหลือเรื่องวัสดุกระเบื้องแต่ต่อมาได้ข่าวว่าทางผู้ประสบภัยกำลังรอการช่วยเหลือจาก อบต. เมื่อได้ฟังแล้วจึงเกิดความไม่สบายใจจึงอยากสอบถามทางท่านสมาชิก อบต. หมู่ ๒ ในวันที่ไปช่วยเหลือเจ้าตัวไม่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ ณ วันนั้นก็ยังมีเสียงสะท้อนที่ไม่ดี ผมขอสอบถามในที่ประชุมทาง อบต.จะมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

-ในช่วงที่เกิดพายุ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีหลายท่านได้รับความเสียหายแต่ไม่ได้มาก แต่กรณีของหมู่ ๒ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ออกสำรวจและรายงานผลว่ามี ความเสียหายอย่างไรและได้แจ้งให้ดำเนินการจัดทำร่าง TOR ตามขั้นตอน แต่ ณ วันนี้อย่างไรยังไม่มีความคืบหน้าว่าติดภารกิจอะไรอยู่และจะเร่งกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินงานครับ เพราะในช่วงนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนในการจัดหาวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายและจะแจ้งให้งานป้องกันดำเนินการเสนอขออนุมัติและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ จึงนำเรียนต่อท่านนายกและสภาครับ

-ในส่วนเรื่องไฟฟ้าทางหลวงชนบทเส้นทางจาก หมู่ ๔ ถึงหมู่ ๕ ผมได้ประสานเรื่องกับผู้อำนวยการเขตพิบูลย์รักษ์แล้วซึ่งทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบให้ครับ

-ฝากถึงท่านสมาชิก หมู่ ๒ หากชุมชนมีความพร้อมให้ช่วยดำเนินการไปก่อนได้เลยส่วนเรื่องอื่นจะไปเสริมและเพิ่มเติมภายหลัง ในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ของทาง อบต. มีให้ครับ

-ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของอยากให้พิจารณาข้อดีข้อเสียก่อนนะ ครับเพราะอาจมีผลในการให้ความช่วยเหลือในรายอื่นครั้งต่อไป อาจจะเป็นกรณีเลียนแบบได้เราจะต้องมีมาตรฐานในการช่วยเหลือครับเรื่องนี้ก็อยากจะฝากให้ทาง อบต.พิจารณาด้วยครับ

-รับทราบ

-ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ มีท่านใดมีเรื่องเสนอต่อสภาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดการประชุม

(ลงชื่อ)

ค.พลี

ผู้จัดบันทึก

(นางคำปลิว ครั่งยวด)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)


(นายเกียรติศักดิ์ พุยโพชัย)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)


(นายถาวร เหล่าผง)

กรรมการ

ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ)


(นายพยงค์ศักดิ์ อ่อนสา)

เลขานุการคณะกรรมการ

ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)


(นายพุทธาติ พิณรุนบาท)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม